

โรงเรียนวิถีพุทธฉบับฉัน ๆ

โรงเรียนที่ห้องเรียนไม่ได้อยู่แค่ในห้องสี่เหลี่ยม โรงเรียนที่ไม่ได้สอนแค่วิชาการ โรงเรียนที่เป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ คุณครูไม่ใช่แค่ครู นักเรียนไม่ใช่แค่นักเรียน ทุกคนเป็นเหมือนกัลยาณมิตร โรงเรียนที่ธรรมดาแต่เป็นมากกว่าโรงเรียน วิชาชีวิตที่ไม่ได้หาได้ง่าย ๆ เราสามารถเรียนรู้ได้ในสถานที่แห่งนี้ และสิ่งที่สำคัญ คือ เราทุกคนยังเป็นผู้ที่ต้องศึกษา อยู่ ทุกคนต้องเรียนรู้ไปเรื่อย ๆ แม้บางทีเราก็ไม่รู้ตัว

“โรงเรียนวิถีพุทธ” ทุกคนที่ได้ยินคงคิดเหมือนกันว่าเป็นโรงเรียนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและคงเรียนธรรมะ อย่างจริงจังลึกซึ้ง ซึ่งจริง ๆ ก็มีสอนแต่ไม่ใช่ทั้งหมด โรงเรียนวิถีพุทธก็เหมือนโรงเรียนทั่ว ๆ ไป แต่การเรียนรู้เราจะ เชื่อมโยงถึงพระพุทธศาสนาด้วย ในความคิดเห็นและประสบการณ์ของฉัน ฉันคิดว่า โรงเรียนมีหลักพื้นฐานอยู่ ๓ อย่าง คือ “ศีล สมาธิ ปัญญา” เวลาเราจะทำอะไรเราต้องมีปัญญาเป็นตัวนำถึงจะทำได้ และสมาธิกับศีลก็จะตามมา แต่ในทุกขณะเราจะต้องมีสติประกอบด้วย

โรงเรียนปัญญาประทีปเป็นหนึ่งในโรงเรียนวิถีพุทธ ที่โรงเรียนมีกิจกรรมมากมายที่เกี่ยวกับวิชาชีวิตและ พระพุทธศาสนา การดับเพลิงเป็นกิจกรรมที่ฉันชอบ มีทั้งได้เรียนรู้วิธีการดับเพลิงที่ถูกต้อง การหนีไฟไม่ให้เหยียบกัน ตาย การดับเพลิงดูเฝ้า ๆ คนอาจคิดว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา แต่คุณครูที่นี่สามารถทำให้มัน เกี่ยวข้องกันได้ การดับเพลิงเราจะต้องดับจากต้นเหตุ ถ้าเราดับที่ไฟซึ่งไม่ใช่ต้นเหตุไฟก็จะไม่หยุด ก็เหมือนกับ พระพุทธศาสนา ถ้าเรามีทุกข์เราก็ต้องดับทุกข์ที่ต้นเหตุ ต้นเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัย เราก็จะพิจารณาว่าทำเราทุกข์หรือ พิจารณาสมุทัย พอพิจารณาแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเราดับทุกข์แล้วเราจะเป็นอย่างไรหรือนิโรธนั่นเอง หลังจากนั้นเราก็จะ พิจารณามรรคหรือหนทางดับทุกข์ พอเราทำทุกขั้นตอนแล้วเราก็จะไม่มีทุกข์ ทั้งหมดนี้คืออริยสัจ ๔ ในความเป็นจริง หรือในธรรมชาติทุกอย่างมันเชื่อมกันอยู่ ชีวิตประจำวันของเรามีธรรมะอยู่รอบตัว เพียงแต่เราไม่ทันสังเกตเอง เพราะ ธรรมะก็มาจากธรรมชาตินั่นเอง และอีกกิจกรรม “การหนีไฟ” ในการหนีไฟเวลาไฟไหม้นั้นเราจะต้องมีสติและปัญญา คือ เราต้องรู้ว่าเราจะต้องหนีไปทางไหน บันไดหนีไฟอยู่ตรงไหนและเราก็ต้องมีสติไม่ตื่นตูม โวยวายควบคุมกันไป เพราะถ้า เราไม่มีสติอย่างนี้เราก็อาจเหยียบกันตายได้ และอาจจะได้รับการบาดเจ็บจากคนอื่นหรือหนีไฟไม่ทันก็ได้

กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่ฉันคิดว่าดีมาก ๆ ก็คือ ทุกวันอาทิตย์ที่ไม่ได้กลับบ้านเราจะมีกิจกรรมไปบ้านบุญ ที่บ้านไร่ออสี่ ที่บ้านบุญเราจะไปนั่งฟังเทศน์ของพระอาจารย์ชยสาโร ได้นั่งสมาธิ และหลังกินข้าวเสร็จเราสามารถ ถามคำถามพระอาจารย์ได้ด้วย ฉันคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก ๆ

ในโรงเรียนวิถีพุทธนั้นยังมีกิจกรรมดี ๆ อีกมาก มีทั้งสนุกบ้างไม่สนุกบ้าง แต่ทุกกิจกรรม เราก็จะได้เรียนรู้อะไร หลาย ๆ อย่าง และสิ่งที่ได้มานั้น เราสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทำให้ชีวิตมีความสุข ฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ บุคคลรอบข้างและสังคมก็จะได้รับความสุขและประโยชน์ไปด้วย